

BÁO CÁO THẨM TRA

Kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình công tác của UBND tỉnh năm 2022 và chương trình công tác năm 2023, Ban pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I/ Đánh giá kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2022

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả hoạt động của UBND tỉnh trong năm 2022 như báo cáo của UBND tỉnh và nhận định, đánh giá thêm một số vấn đề sau:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, linh hoạt theo chủ đề năm 2022 mà Chính phủ đề ra là “*Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển*” nhằm phục hồi kinh tế, xã hội nhanh, phát triển bền vững. Trong công tác điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, phương án, kịch bản điều hành cụ thể phù hợp với tình hình và quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, có đối sách, giải pháp phù hợp, kịp thời đối với vấn đề phát sinh. Trong thực hiện Quy chế cũng như trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thực hiện nghiêm túc; cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý, điều hành chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và sự tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2022 tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh vẫn ổn định và tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, với 18/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra (*trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 9,1%, vượt chỉ tiêu đề ra 7-7,5%; GRDP bình quân đầu người tăng 11,6%; xuất khẩu tăng 12,28%; thu hút đầu tư trong nước tăng 8%, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,9%; giải quyết việc làm cho 43.000 lao động, đạt 110,2% kế hoạch, tăng 3,02% so với cùng kỳ*), tạo đà cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn kế hoạch 2021 - 2025. Các chính sách của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đã phát huy hiệu quả, tác động

tích cực đến tình hình sản xuất, kinh doanh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác tiêm chủng vắc xin được đảm bảo; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt; đứng đầu cả nước về dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xếp hạng 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số đánh giá chuyên đổi số (DTI) năm 2021. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được mở rộng và nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong chỉ đạo, điều hành. Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được và những mặt tồn tại, hạn chế mà báo cáo UBND tỉnh đã nêu, đồng thời nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm hơn, đó là:

- Việc xây dựng, thực hiện một số đề án thuộc Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn những bất cập, chậm trễ, chưa bảo đảm chất lượng và tiến độ.

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhiều khoản thu quan trọng của địa phương có số ước thực hiện giảm so với cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương giảm 12%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 34%; thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh giảm 7%; thuế bảo vệ môi trường giảm 25%. Giảm thu tiền sử dụng đất của khối tỉnh rất lớn (1.753 tỷ đồng);

- Toàn ngành y tế còn thiếu 1.193 biên chế sự nghiệp, trong đó tuyến tỉnh thiếu 307 biên chế, tuyến huyện thiếu 886 biên chế, dự báo đến năm 2025 thiếu 279 bác sỹ. Nhân lực ngành y tế nghỉ việc (tính đến 30/6/2022) là 92 người (gồm 12 bác sỹ, 10 dược sỹ, 08 điều dưỡng, 06 kỹ thuật viên y, 24 y sỹ, 04 hộ sinh, 02 y tế công cộng, 26 người có chức danh khác). Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

- Mặc dù UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã quan tâm, chỉ đạo giải quyết tương đối kịp thời, nhưng tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị bố trí công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác dẫn đến một số vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn phải gia hạn thời gian. Một số vụ việc mặc dù đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp.

II/ Chương trình công tác năm 2023

Ban Pháp chế nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND tỉnh đã đề ra trong báo cáo, đồng thời đề nghị cần tập trung một số giải pháp sau:

1. Xây dựng Chương trình công tác năm 2023 bám sát, tuân thủ theo Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và

thời gian hoàn thành cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhất là những đề án, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy;

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

3. Chấn chỉnh việc chậm gửi hồ sơ, tài liệu đến kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo giải quyết, trả lời thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp, nhất là các kiến nghị nhiều lần, các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;

4. Thực hiện hiệu quả các biện pháp thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nhất là chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyên giá, gian lận thương mại; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Có các giải pháp mạnh mẽ tạo quỹ đất sạch để mời gọi các nhà đầu tư, tập đoàn lớn, có uy tín tham gia vào những dự án chiến lược, góp phần gia tăng đóng góp ngân sách địa phương, xây dựng nguồn thu ngân sách ổn định;

5. Tiếp tục giám sát chặt chẽ, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh dịch truyền nhiễm. Xây dựng chỉ tiêu tuyển dụng trong toàn ngành y tế. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 04/7/2017 của Bộ Y tế về tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. Tăng cường chỉ đạo đầu thầu thuốc và vật tư y tế theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định việc đầu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

6. Tiếp tục xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường kỷ cương hành chính, cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đấu tranh với các tiêu cực xã hội và nâng cao quyết tâm, đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2023.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về tình hình công tác của UBND tỉnh năm 2022 và chương trình công tác năm 2023. Ban pháp chế kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐND, UBND,
- BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN *Mue*



Vũ Long Sơn